

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MẦM NON

Chương trình Nâng cao Năng lực Giáo viên Mầm non (Preschool Field Officer, PSFO) là gì?

Chương trình PSFO được thiết kế để cung cấp lời khuyên và hỗ trợ thiết thực cho các dịch vụ mẫu giáo do chính phủ Victoria tài trợ nhằm nâng cao năng lực của họ trong việc giúp trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm hoà nhập, tiếp cận, học tập và phát triển và tham gia chương trình mẫu giáo có ý nghĩa.

PSFO cung cấp nhiều hỗ trợ bao gồm thông tin, nguồn tài liệu, chiến lược chương trình, góp phần giúp giáo viên xác định nhu cầu bổ sung của trẻ, huấn luyện giáo viên, mô phỏng chiến lược cụ thể và xác định các lộ trình giới thiệu. Những hỗ trợ này giúp các giáo viên trở nên tự tin, có kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện chương trình mẫu giáo hòa nhập đáp ứng nhu cầu của trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm.

Ai đủ điều kiện sử dụng dịch vụ PSFO?

Tất cả các chương trình mẫu giáo do Victoria tài trợ đều đủ điều kiện sử dụng dịch vụ PSFO để giúp trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm được tiếp cận, hòa nhập và tham gia chương trình mẫu giáo. Điều này bao gồm trẻ em đăng ký vào chương trình Mẫu giáo Bốn tuổi, Mẫu giáo Ba tuổi được tài trợ và Mẫu giáo Khởi đầu Sớm.

Trẻ có Nhu cầu Hỗ trợ Thêm

Chương trình PSFO xác định trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm là trẻ có những quan ngại về phát triển. Các mối quan ngại về phát triển có thể liên quan đến bất kỳ lĩnh vực phát triển nào của trẻ, từ chậm phát triển ngôn ngữ hoặc có hành vi thách thức cho đến trẻ bị đa khuyết tật. Trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm do chấn thương cũng đủ điều kiện để được giới thiệu đến PSFO.

Nếu sự phát triển của trẻ được hỗ trợ bởi [Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia \(NDIS\)](#) hoặc sự can thiệp liên tục của dịch vụ hỗ trợ mầm non, thì trước tiên giáo viên mầm non tư vấn gia đình nên xin hỗ trợ từ dịch vụ này. Các chuyên viên về can thiệp mầm non có thể đưa ra các chiến lược để hỗ trợ trẻ cùng tham gia với bạn bè một cách có ý nghĩa vào trải nghiệm học tập nhất quán với những chiến lược đang được thực hiện ở môi trường khác nơi trẻ dành thời gian của mình.

Dịch vụ PSFO có mất phí không?

Chương trình PSFO được cung cấp miễn phí trong phạm vi dịch vụ phổ cập dành cho tất cả các dịch vụ mẫu giáo do tiểu bang tài trợ.

Ai cung cấp dịch vụ PSFO?

Sở Giáo dục và Đào tạo tài trợ cho các tổ chức dịch vụ cộng đồng và hội đồng địa phương để cung cấp các dịch vụ PSFO trên toàn tiểu bang. Dịch vụ này sử dụng mô hình tiếp cận cộng đồng, cho phép PSFO cung cấp các dịch vụ trong môi trường và chương trình mẫu giáo.

PSFO có bằng cấp chuyên môn nào?

Vì vai trò của PSFO là phát triển năng lực cho giáo viên mẫu giáo, nên PSFO phải là giáo viên mầm non có bằng cấp và kinh nghiệm lập kế hoạch và giảng dạy các chương trình mẫu giáo hòa nhập chất lượng cao.

PSFO có làm việc với gia đình không?

PSFO làm việc trong khuôn khổ chương trình mẫu giáo. PSFO không trực tiếp can thiệp với trẻ trong môi trường mẫu giáo mà đóng vai trò là người tư vấn và huấn luyện cho giáo viên mầm non. Cách tiếp cận này có thể bao gồm việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ và gia đình trong môi trường mẫu giáo, tuy nhiên, công việc này được thực hiện với sự cộng tác và thông qua giáo viên mầm non theo cách tôn trọng mối quan hệ liên tục giữa giáo viên với trẻ và gia đình. PSFO có thể trực tiếp quan sát trẻ trong môi trường mẫu giáo và góp phần vào việc đánh giá của giáo viên về khả năng cũng như nhu cầu học tập và phát triển của trẻ. PSFO cũng hỗ trợ giáo viên xác định và kết nối gia đình với nhiều nguồn hỗ trợ sẵn có cũng như hỗ trợ giáo viên lập kế hoạch chương trình cho trẻ trong chương trình mẫu giáo.

Vì dịch vụ PSFO hỗ trợ các giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu cá nhân của trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm, giáo viên mầm non cần phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đồng thuận về việc PSFO tham gia với con họ, trước khi PSFO hỗ trợ.

Phụ huynh có thể liên hệ với chương trình PSFO không?

Phụ huynh của trẻ tham gia các chương trình mẫu giáo được tài trợ có quan ngại về sự phát triển của con mình nên thảo luận những vấn đề này với giáo viên mầm non của con mình trước tiên. Khi phụ huynh liên hệ trực tiếp với chương trình PSFO, PSFO sẽ liên lạc với giáo viên liên quan để tiến hành việc giới thiệu.

Nâng cao năng lực cho giáo viên mầm non có nghĩa gì?

Phương pháp xây dựng năng lực của PSFO hỗ trợ các giáo viên mầm non trong việc:

- có được kiến thức và kỹ năng để tự tin thực hiện các hoạt động và cung cấp các chương trình đáp ứng khả năng, sở thích và nhu cầu cá nhân của trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm trong môi trường mẫu giáo hòa nhập
- tự thấy mình có cả trách nhiệm và khả năng lập kế hoạch cho tất cả trẻ em trong chương trình mẫu giáo và không chỉ các chuyên gia có kỹ năng chuyên môn mới có thể hỗ trợ việc học tập và phát triển của trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm
- giải đáp những lo lắng của phụ huynh về sự phát triển của con mình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập, [Chương trình Nâng cao Năng lực Giáo viên Mầm non](#).



Những hỗ trợ khác dành cho các chương trình mẫu giáo

Vai trò của PSFO bổ sung nhiều hỗ trợ được cung cấp bởi các dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ mẫu giáo khác, bao gồm:

- Phát triển nghiệp vụ của giáo viên mầm non
- Hỗ trợ giáo dục và chăm sóc mầm non có chất lượng và theo quy định
- Tổ chức Quản lý Những năm Đầu đời
- Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ LOOKOUT
- Nhân viên Hỗ trợ Tham gia Koorie (KESO) và Điều phối viên Giáo dục Koorie (KEC)
- Chuyên viên Can thiệp Mầm non
- Chương trình Hỗ trợ Hòa nhập Mẫu giáo (Kindergarten Inclusion Support, KIS)
- Tiếp cận Chương trình Học tập Sớm (Access to Early Learning, AEL)
- Quỹ Sẵn sàng Đến trường (School Readiness Funding)
 - Hỗ trợ Sức khỏe Đồng minh SRF

Sự khác biệt giữa các hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình PSFO và Quỹ Sẵn sàng Đến trường (School Readiness Funding, SRF) là gì?

Dịch vụ PSFO được cung cấp cho các chương trình mẫu giáo được tài trợ để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của giáo viên mầm non trong việc hỗ trợ hoà nhập cho từng trẻ có nhu cầu hỗ trợ thêm. Các chiến lược do PSFO cung cấp sẽ nâng cao năng lực của giáo viên mầm non trong việc lập kế hoạch và đáp ứng nhu cầu của từng trẻ trong môi trường mẫu giáo.

SRF là nguồn tài trợ bổ sung để giải quyết những bất lợi về giáo dục và nhằm vào nhu cầu giáo dục của nhóm trẻ em đi học mẫu giáo. SRF cung cấp quyền truy cập vào nhiều chương trình và hỗ trợ nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của giáo viên và gia đình nhằm hỗ trợ việc học tập và phát triển của trẻ em trong ba lĩnh vực ưu tiên: giao tiếp (phát triển ngôn ngữ), an sinh (cảm xúc xã hội), tiếp cận và hòa nhập.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập, [Quỹ Sẵn sàng Đi học](#)